

## เมกาบางน่าย้อนรอยประวัติศาสตร์ กว่า300ปี 'สมโภชสมุทรปราการ'

เมกาบางนา เปิดบ้านร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 300 ปี ในงาน "สมโภชสมุทรปราการ" ธารอารยะเมื่องหน้าด่าน

รายงานข่าวจาก เมกาบางนา เปิดเผยว่า ได้มีการจัดงาน "สมโภชสมุทรปราการ" ซึ่งเป็นการเปิดบ้านร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์กว่า 300 ปี โดยงานนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ ททท. ได้ร่วมมือกันจัดขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกองคกรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ภายในงานได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่น่าสนใจ และกิจกรรมความบันเทิง รวมถึงจัดโซนกิจกรรม 3 โซนที่แสดงถึงวิถีชีวิต ประเพณีของชาวสมุทรปราการ

โซน 1 อัตลักษณ์เรื่องราว : บอกเล่าถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย และมีความโดดเด่น

โซน 2 วิถีชีวิตชุมชน : ความหลากหลายของเชื้อชาติวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

โซน 3 เรื่องโรจน์เมืองสมุทรปราการ : การพัฒนาเมืองสมุทรปราการให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ คมนาคม และแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรมภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีขบวนแห่ผ้าแดงของ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล สำหรับงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์ จะจัดหลังวันออกพรรษาเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ประมาณวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 เดิมทีจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชายหญิงช่วยเย็บผ้าแดงผืนใหญ่ สำหรับห่ม



องค์พระสมุทรเจดีย์ พอถึงวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 จะมีการเชิญผ้าแดงนั้นขึ้นตั้งบูชา

จากนั้นจะมีขบวนแห่ทางน้ำเชิญผ้าแดงไปขึ้นที่ อ.พระประแดง และมีขบวนแห่ทางบกเชิญผ้าแดงไปยัง อ.พระสมุทรเจดีย์ เมื่อขบวนแห่ทางบกไปถึงยังบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ ก็จะทำขบวนแห่ผ้าแดงประกอบพิธีทักษิณารัตตรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ จากนั้นจะมีพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจะทำโดยชายในตระกูลรุ่งแจ้งเท่านั้น โดยได้ถือปฏิบัติมากว่า 4 ชั่วอายุคนหรือกว่า 100 ปีแล้ว เรียกว่าเป็นงานประเพณีที่รวมความศรัทธาของชาวจังหวัดสมุทรปราการที่จัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้งอย่างยิ่งใหญ่ นำมาทำให้ประชาชนที่พลาดโอกาสได้ร่วมสักการะในงานนี้ รวมทั้งประเพณีรับบัว ของ อ.บางพลี ที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียว

ในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหุ่นคนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาธิตการทำขนมไทยโบราณและขั้นตอนการทำปลาสดและแกงส้มผักระเค็ดสูตรโบราณจากแม่บ้าน จ.สมุทรปราการ

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองคกรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานเปิดงาน ในส่วนของกิจกรรมภายในงานมีการจัดเวทีคอนเสิร์ต นำโดย "เก๋ The Voice" ร่วมกับการแสดง (เพลงทศกัณฐ์มานะ) ตามมาด้วยศิลปินต่างๆ อีกมากมาย อาทิ บิว กัลยาณี อาร์สยาม, คริส, แอมบี้ เดอะสตาร์ 9 รวมถึงความบันเทิงต่างๆ... จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม (ลานน้ำพุ) ศูนย์การค้าเมกาบางนา จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2556